

Uniview ตั้ฐานการผลิตใหม่ในจีน พร้อมเปิด สำนักงานสาขาในเกาหลีใต้

Uniview ผู้บุกเบิกและผู้นำระดับโลกด้านกล้องวงจรปิด มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งมอบบริการคุณภาพสูงระดับมืออาชีพให้แก่ลูกค้าทั่วโลก บริษัทมีอัตราการเติบโตเกือบ 100% ในตลาดต่างประเทศซึ่งครอบคลุมกว่า 145 ประเทศและดินแดน และยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการและการสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าต่อไปในอนาคต

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา Uniview ได้เปิดฐานการผลิตอย่างเป็นทางการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเมืองตงเซียง มณฑลเจ้อเจียง โดยใช้เวลาเพียง 5 เดือนในการย้ายและปรับโครงสร้างการผลิต การขนส่ง และห่วงโซ่อุปทานมายังฐานการผลิตแห่งใหม่ ที่มีพื้นที่อาคาร 100,000 ตารางเมตร และพื้นที่ก่อสร้าง 70,000 ตารางเมตร และพร้อมผลิตสินค้าในปริมาณมากแล้ว ทั้งนี้ ในช่วงทดลองผลิตเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มูลค่าผลผลิตของโรงงานแห่งนี้ อยู่ที่กว่า 14.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะมีกำลังการผลิตตามเป้าในอีกไม่นานนี้

นอกจากนี้ Uniview ยังจับมือกับ China Transinfo Company เตรียมลงทุน 156 ล้านดอลลาร์สหรัฐในฐานการผลิตแห่งใหม่ ซึ่งในอนาคตจะสามารถผลิตกล้องวงจรปิดระดับไฮเอนด์ได้มากกว่า 10 ล้านตัวต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในวันนี้ (16 พฤศจิกายน) Uniview ได้เปิดสำนักงานสาขาแห่งใหม่ในเกาหลีใต้ โดยตั้งอยู่ที่ 1203, Kolon Digital Tower Millart II, 31 Digital-ro 30-gil, Guro-gu ในกรุงโซล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีต่อตลาดเกาหลี รวมถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วในเกาหลีใต้

การเปิดสำนักงานสาขาเกาหลีถือเป็นจุดสูงสุดหลังจากที่บริษัทประสบความสำเร็จในตลาดแห่งนี้มานานหลายปีแล้ว สำนักงานแห่งนี้จะทำให้บริษัทสามารถให้บริการและการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้าในประเทศมากขึ้น และได้กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในตลาดเกาหลีและในด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งรวมถึงการเพิ่มทีมงานฝ่ายขาย ก่อนขาย และหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

คุณแฮร์มิต จาง ซีอีโอบริษัท Uniview กล่าวว่า “การเปิดฐานการผลิตแห่งใหม่ถือเป็นก้าวแรกในการบรรลุเป้าหมายที่สูงกว่าเดิม ขณะที่การเปิดสำนักงานสาขาเกาหลีก็เป็นหลักชัยสำคัญในการขยายตลาดต่างประเทศของ Uniview เมื่อมีรากฐานการผลิตที่แข็งแกร่งขึ้นในเมืองตงเซียง บริษัทก็จะเดินทางสำรวจรูปแบบการขนส่งใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศ รวมถึงทำลายกำแพงทางการค้า และเร่งพัฒนาตลาดต่างประเทศอย่างเต็มกำลัง”

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.uniview.com

เฟซบุ๊ก: @UniviewHQ

ทวิตเตอร์: @UniviewTech

ยูทูป: Uniview